

บมจ.กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง พร้อมลงกระดานเทรด ด.ค.นี้ แต่งตั้ง บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO

วันที่ 7 กันยายน 2553 16:31 น.

ที่มา IR network

✉ Email 🖨 Print 📘 Facebook 🐦 Twitter



บมจ. **กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง** พร้อมเดินหน้าระดมทุนและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET เดือนตุลาคมนี้ ประกาศแต่งตั้ง บล.ทิสโก้ เป็น ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นไอพีโอจำนวน 100 ล้านหุ้น "กัณฑ์ ต่ำระงับยาวดี" เผยนำเงินทุนที่ได้ซื้อเครื่องจักรใหม่ ต่อยอดธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแบบครบวงจร และนำไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตที่ 2 ขนาด 4.4 MW โดยในไตรมาสแรกขนาด 3 MW จะเริ่มขายไฟให้ กฟภ.ปลายปีนี้

บริษัท **กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง** จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ประกอบธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายกัณฑ์ ต่ำระงับยาวดี ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน และเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บมจ. **กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง** มีทุนจดทะเบียนจำนวน 400 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

"การตัดสินใจระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ SET ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบริษัท ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแผนที่จะนำไปต่อยอด

ในการขยายธุรกิจ ทั้งในส่วนของการผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และธุรกิจผลิตและจำหน่ายโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทมีอัตราขยายตัวที่ดีขึ้นและมีกิจการที่มั่นคงแข็งแกร่ง" นายกัณฑ์ กล่าวในที่สุด

สำหรับผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกปี 2553 บมจ. **กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง** มีรายได้จากการขายเท่ากับ 555.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.47 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกในปี 2552 ซึ่งมียาได้จากการขายเท่ากับ 359.32 ล้านบาท เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ทยอยชะลอตัวในปี 2552 ได้ฟื้นตัวในปี 2553 ส่งผลให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ทั้งในส่วนของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ และมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 24.64 และร้อยละ 5.43 ตามลำดับ

นายโอบูร์ นิลเตจางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณ บมจ. **กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง** ที่วางใจเลือก บล.ทิสโก้ ให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ ซึ่ง บมจ. **กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง** นับเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก เนื่องจากมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตตามภาวะความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเข้าไปสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าหุ้น บมจ. **กัณฑ์เอ็นจีเนียริ่ง** จะได้รับค่าตอบแทนอย่างดีจากนักลงทุน ทั้งนี้ในเรื่องต้นคาตลาดจะสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในเดือนตุลาคมนี้